

## “Soi mình” từ Quy định số 144-QĐ/TW

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Vũ Thư soi, tự rèn mỗi ngày để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.



Cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Tường An, xã Tân Hòa (Vũ Thư) tự giác hiến đất, mở rộng tuyến đường trục thôn.

### “Kim chỉ nam” của cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Thấm nhuần quan điểm của Người và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, Huyện ủy Vũ Thư luôn quan tâm, để cao việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và văn bản của các cấp nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy phát động và duy trì phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác”, qua đó khích lệ, biểu dương hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu có việc làm tốt trên các lĩnh vực. Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, góp phần tích

cực giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Lại Trường Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cho biết: Quy định số 144-QĐ/TW quy định rất rõ ràng, cụ thể 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tinh thượng, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đây là yếu tố rất thuận lợi để cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, là cơ sở để mỗi đảng viên “soi mình” thực hiện. Dựa trên những chuẩn mực đạo đức này, Ban Thường vụ Huyện ủy phát động, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức của bản thân gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và gắn gũi với đời

sống hàng ngày. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

### Cán bộ, đảng viên tự soi, tự rèn

Chi bộ thôn Tường An, xã Tân Hòa hiện có 54 đảng viên. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, Chi bộ đã lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt thường kỳ để tuyên truyền, phổ biến 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Ông Trần Khắc Thụy, Bí thư Chi bộ thôn Tường An cho biết: Soi mình vào Quy định số 144-QĐ/TW, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đặc biệt là 5 đồng chí trong Chi ủy luôn gương mẫu, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Chi bộ, thôn giao cho; luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; có tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn công khai, minh bạch các khoản đóng góp, thu chi. Nhờ đó đã tạo được sự tin yêu, ủng hộ của nhân dân với cán bộ, đảng viên và tập thể Chi bộ. Những năm gần đây, các phong trào,

hoạt động do Chi bộ phát động thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia. 3 năm qua, Chi bộ đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, con em trong thôn đóng góp, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, đặc biệt 12 gia đình đảng viên, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 60m<sup>2</sup> đất, trị giá hơn 1 tỷ đồng để xây dựng, mở rộng tuyến đường trục thôn, lắp hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng nhà văn hóa thôn... góp phần đổi thay diện mạo làng quê Tường An và nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng viên Lại Thanh Sỹ, Chi bộ thôn Tường An chia sẻ: Những chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên mà Quy định số 144-QĐ/TW đưa ra là định hướng giúp đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, thực hành rèn giữa, tu dưỡng bản thân mỗi ngày. Nêu cao tính gương mẫu của đảng viên, vợ chồng tôi đều là đảng viên đã tiên phong, tự giác tháo dỡ công trình tường bao, cổng đầu, mái tôn, hiến 12m<sup>2</sup> đất thổ cư, giúp thôn mở rộng, xây dựng tuyến đường trục thôn.

Ông Phạm Đắc Công, Bí thư Đảng ủy xã Song An cho biết: Cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW, Đảng ủy xã đã xây dựng những tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quan tâm quán triệt, đồn đốc, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc chấp hành giờ làm việc, quy chế hội họp, có thái độ ứng xử, giao tiếp văn minh với nhân dân; phê phán, đấu tranh với những cá nhân có biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống... góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Để Quy định số 144-QĐ/TW đi vào thực tiễn công việc và cuộc sống, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Vũ Thư đã thực sự thấm nhuần sâu sắc và thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên như “cơm ăn, nước uống hằng ngày”, để vượt qua được mọi thách thức, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Không chỉ là “kim chỉ nam” giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên soi mình, liên tục rèn mình để giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng theo tấm gương vĩ đại của Bác, Quy định số 144-QĐ/TW còn góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

QUỲNH LƯU

## Phát huy vai trò của hội phụ nữ trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống bạo lực gia đình (BLGD) và xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến môi trường an toàn, bình đẳng.

Những năm qua, tình trạng BLGD, xâm hại tình dục đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, thanh thiếu niên... vẫn tiếp diễn ở một số địa phương. Chỉ tính riêng năm 2024, hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhận được 5 đơn thư, phản ánh về 5 vụ, việc liên quan đến xâm hại trẻ em. Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ không của riêng một ngành, một cấp nào mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức hội LHPN. Vì thế, ngay sau khi xác minh thông tin từ cơ sở, Hội LHPN tỉnh tiến hành phân tích, đánh giá từng vụ việc cụ thể và cử đại diện hoặc có văn bản trao đổi, phối hợp, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết vụ việc của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo hội LHPN cơ sở kịp thời thăm, động viên về vật chất, tinh thần đối với các nạn nhân; giữ liên lạc với nạn nhân và gia đình nạn nhân để nắm bắt những khó khăn, nguyện vọng, từ đó tư vấn, hỗ trợ trong từng vụ việc.

Là một trong những đơn vị phát huy tốt vai trò trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều

cách làm hay, thiết thực trong phòng, chống BLGD và xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em. Bà Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hàng năm, hội LHPN các xã đã duy trì, đổi mới nội dung sinh hoạt của 332 câu lạc bộ gồm: cha mẹ trong chăm sóc, phát triển trẻ em, mẹ và con gái, phòng, chống bạo lực trong gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, gia đình hạnh phúc, phòng, chống suy dinh dưỡng, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... và 285 địa chỉ tin cậy về phòng, chống BLGD tại cộng đồng. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả mô hình giúp phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo có địa chỉ, trong 3 năm qua, các cấp hội đến tặng nhà mái ấm tình thương, thẻ bảo hiểm thân thể, cây con giống, bảo hiểm y tế, tiếp bước trẻ em đến trường, tặng quà cho 4.200 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, tết, đầu năm học mới. Cùng với đó, hội LHPN các huyện, thành phố

đã tổ chức tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống BLGD; hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị BLGD; nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ; phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục giới tính, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ vị thành niên cho 17.670 lượt hội viên phụ nữ và 26.650 học sinh các trường tiểu học và THCS trong

huyện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, các cơ quan, tổ chức và mọi công dân trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết trẻ em bị xâm hại, lạm dụng.

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh đã thành lập và duy trì 4.150 mô hình, câu lạc bộ an toàn với phụ nữ và trẻ em gái, mô hình thúc đẩy bình đẳng giới như phòng, chống BLGD, chỉ hội phụ nữ an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em thúc đẩy sự tham gia của nam giới, cha mẹ trong chăm sóc phát triển trẻ em, địa chỉ tin cậy cây cối công đồng, gia đình có ngôi nhà an toàn... Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Ngoài việc chăm lo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, các cấp hội còn làm tốt công tác hỗ trợ nâng cao đời sống cho phụ nữ, trong các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ giúp nhau vượt khó, thoát nghèo và công tác an sinh xã hội thông qua các hình thức như: tổ tiết kiệm nuôi heo đất, tổ tiết kiệm hũ gạo tình thương, tặng sổ tiết kiệm, vườn cây, ao cá, trao phước thiện sản xuất, chuyển giao vật dụng... giúp đỡ hội viên nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, ngược đãi hoặc có nguy cơ bị BLGD. Theo bà Ngô Thị Hồng Huệ, điều quan trọng nhất để góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em đó là chị em cần trang bị “vũ khí” để tự bảo vệ mình như: nghề nghiệp để độc lập về tài chính, trình độ học vấn, ý thức vươn lên làm chủ bản thân và gia đình, kiến thức giữ gìn hạnh phúc, nuôi con tốt, dạy con ngoan.

DANG ANH



Hội LHPN xã An Tràng (Quỳnh Phụ) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình tiếp sức đến trường.

## TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN Thi đua dạy tốt, học tốt

Thầy cô năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; học sinh chăm ngoan, hiếu học, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ở Trường THPT Hưng Nhân ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.

Bà Bùi Thị Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, để ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng khối lớp; các tổ, nhóm chuyên môn tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy và học. Căn cứ điều kiện thực tế, nhà trường đã vận dụng sáng tạo để tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đội ngũ giáo viên luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tự lực, sáng tạo gắn với đổi mới phương pháp học tập của học sinh, cải tiến sinh hoạt chuyên môn. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tích cực thí nghiệm, thực hành, tăng giờ học tại các phòng bộ môn, tăng

cường khai thác tài liệu trong thư viện, trên mạng internet, tổ chức tốt các tiết học, hoạt động trải nghiệm. Là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024, cô giáo Nguyễn Thị Đào, môn Địa lý, Trường THPT Hưng Nhân chia sẻ: Tôi và các giáo viên trong trường áp dụng chuyển đổi số vào dạy học. Công việc này đòi hỏi giáo viên đầu tư nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng bù lại giúp học sinh thích thú hơn trong học tập, vì mỗi giáo án điện tử sử dụng nhiều hình ảnh sinh động để minh họa, giúp học sinh dễ học, dễ nhớ. Ngoài việc đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên soạn bài, gửi câu hỏi qua zalo, facebook... giúp học sinh học tập, nghiên cứu.

Được tin tưởng phân công bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán

của Trường THPT Hưng Nhân, thầy giáo Trần Quang Tiêm đã dẫn dắt đội tuyển đạt nhiều thành tích tự hào. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2024 - 2025, trong số 9 giải nhất môn Toán của toàn tỉnh thì Trường THPT Hưng Nhân có 3 học sinh đạt giải nhất. Chia sẻ về phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Tiêm cho rằng người thầy phải luôn có ý thức tự rèn luyện, tích lũy tri thức và kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, khâu đầu tiên là tuyển chọn học sinh thông qua việc trao đổi với giáo viên đã dạy trước đó hoặc tự năng lực của học sinh để lựa chọn những em có khả năng, tư chất, trí tuệ, đam mê vào đội tuyển, làm nguồn cơ năm học kế tiếp. Trong quá trình ôn luyện, vai trò của giáo

viên rất quan trọng. Các thầy cô không chỉ cung cấp kiến thức mà còn là người hướng dẫn, động viên và tạo động lực cho học sinh. Tôi cũng các giáo viên học sinh trách bồi dưỡng đội tuyển khác đã tập trung củng cố những kiến thức nền tảng, hướng dẫn học sinh hình thành lý thuyết, thực hành các dạng bài tập khó, chỉ ra những lỗ hổng kiến thức của học sinh để kịp thời bổ sung, sửa chữa.

Dù âm về “mùa vàng bội thu” trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT, chọn học sinh giỏi cấp tỉnh những năm học gần đây đang tiếp thêm động lực dạy và học cho thầy và trò Trường THPT Hưng Nhân. Cũng từ đây, có rất nhiều hoài bão và ước mơ đã được thắp lên tạo thành khí thế thi đua sôi nổi ở ngôi trường có nhiều thành tích này. Bà Bùi Thị Nguyệt cho biết thêm: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, học sinh nhà trường đạt 100%, xếp thứ 5/29 trường THPT công lập toàn tỉnh. Năm học 2023 - 2024, Trường có 114 học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 11 học sinh được kết nạp Đảng; Trường được nhận cờ thi đua của Chính phủ. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

năm học 2024 - 2025, Trường có 44/56 em đạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 5 giải nhì, 18 giải ba, 17 giải khuyến khích. Em Trần Ngọc Anh, học sinh lớp 12A6 cho biết: Em rất hạnh phúc khi đạt giải nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2024 - 2025. Đây không chỉ là thành quả của riêng em mà còn nhờ sự hướng dẫn tận tình của các

thầy cô, đặc biệt là thầy Tiêm và sự động viên, hỗ trợ từ gia đình. Em sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô và truyền thống của nhà trường.

Phát huy những thành tích đạt được, thầy và trò Trường THPT Hưng Nhân tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu

cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

KUÂN PHƯƠNG



Giờ học toán của học sinh lớp 12 Trường THPT Hưng Nhân.